

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training
หลักสูตร "การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2560

รุ่นที่ 2 จำนวน 29 คน

1	นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2	นางสาวสุมาลี กลางสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
3	นายวัชรชัย สุวรรณ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
4	นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
5	นางสาวฉลวย ดวงดาว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
6	นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
7	นางสาวนันทิตา ดีใหญ่	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8	นางสาวกาญจนา ชาวบุรี	นักสำรวจดิน
9	นางสาววราพร พงษ์ภักดี	นักวิทยาศาสตร์
10	นางสาวกรรณก เปรี่ยมหมื่นไวย	นักวิชาการเกษตร
11	นายรัตนะ สุตาคำ	เศรษฐกรปฏิบัติการ
12	นายโอวาท ยุทธธรรม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
13	นางสาวชนันท์ภรณ์ สวัสดิรัตน์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
14	นางสาววลัยพร ธรรมบำรุง	เศรษฐกรปฏิบัติการ
15	นายบุญมั่น ฉัตรเท	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
16	นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
17	นายประกิจ ดวงแก้ว	เศรษฐกรชำนาญการ
18	นางสาวกรรณก ดีพรมกุล	นักสำรวจดินปฏิบัติการ
19	นางสาวนิรมล เกษณา	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
20	นายทศพล แก้วลือ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
21	นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่า	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
22	นางจิติชญาณ์ เปรมกิจ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
23	ว่าที่ ร.อ.วรวิทย์ สีสสมบัติ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
24	นายทรงชล กระแสสินธุ์	เศรษฐกรปฏิบัติการ
25	นายปัญญา ใจสมุทร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
26	นางสาวจุฑาทิพย์ ตัณฑวิรุฬห์	นักวิชาการเกษตร
27	นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
28	นางสาวธษพร สังข์อ้น	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
29	นางสาวบุรณา วงษาราม	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

รุ่นที่ 3 จำนวน 31 คน

1	นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์	-	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2	ว่าที่ ร.ต.นันทภพ ชลเขตต์		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
3	นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก		นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
4	นางสาวสายวรุณ แสนเมืองมูล		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
5	นางสาวรัตติยา ไตจีน		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
6	นายประยูร ชำนาญนา		เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
7	นายองอาจ นักพ่อน		เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
8	นายบุญสม พรหมสุวรรณ		นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
9	นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า		นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
10	นางสาวกฤษณา ทิวาตรี		นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
11	นายปฏิวัติ อยู่สุข		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
12	นายชนะชล มงคลชัย		นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
13	นางสาววรรัตน์ ภาคภูมิ		เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
14	นายธีรพล เปล่งสันเทียะ		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
15	นางสาวสุวรรณี สุดสงวน		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
16	นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์		เจ้าพนักงานการเกษตร
17	นางสาวขวัญสุดา ชันบุตร		นักวิชาการเกษตร
18	นางพัชนี อภรณ์รัตน์		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
19	นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
20	นางยุพาพร กิ่งไสตา		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
21	นางสาวมยุรี อบสุข		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
22	นางสาวชนกนภา น้อยคำภา		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
23	นายมนตรี วันตาแสง		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
24	นางสาวนุชนางค์ สุวรรณแทน		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
25	นางมนัสนันท์ ไชยบูรณ์		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
26	นายอภิรักษ์ กาวีโล		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
27	นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์		เศรษฐกรชำนาญการ
28	นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์		นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
29	นางภัทรียา ยะกันโท		เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
30	นายธีรนนท์ ศิลาน้อย		นายช่างสำรวจชำนาญงาน
31	นางสาวจรรยาพร ชาวขัด		นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รุ่นที่ 4 จำนวน 29 คน

1	นายภัทรพงศ์ บุญทวี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2	นายวินัย ชมบุตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
3	นางสาววิจิตา อินทรศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
4	นายศิวรุฒ หล้าคำมี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
5	นางสาวสุภาพร ปาแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
6	นายदनัย พรอำนวยการ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
7	นางสาววีรยา มีสัตย์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
8	นายสาธิต กาละพวง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
9	นางสาวนงลักษณ์ พรหมเจริญ	เศรษฐกรปฏิบัติการ
10	นางสาวสุนิสา บุญมาร์กษ์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
11	นางประพิน ชันธเลิศ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
12	นายศรายุทธ ศุภศิริ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
13	นางสาวธัญญพัทธ์ นวนเกต	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
14	นายกฤษณพล แสงสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
15	นายชัยชัย ถิ่นโพธิ์ทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
16	นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
17	นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
18	นางสาวณัฐชนันย์ เลาวกุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
19	นางสาวอรพิชา วรภักดี	นักสำรวจดินปฏิบัติการ
20	นางสาววาริน โปธิ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
21	นางสาวฉวีวรรณ ควันมี	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
22	นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
23	นายรุ่งโรจน์ จันทพงษ์	นักวิชาการเกษตร
24	นายชัยรัตน์ พูลเทพ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
25	ว่าที่ ร.ต.คเนศ แซ่เจ้า	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
26	นายอาชิ เจ๊ะมะ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
27	นายวิรุฬ ยอดรัก	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
28	นายธีระพงศ์ บิลสุริยะ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
29	นางเสาวลักษณ์ รัตนพันธุ์	นักวิชาการเกษตร